



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วรพจน์ เหมศิริ. (2554). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ ร้านกาแฟในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป). พระนครศรีอยุธยา :

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ดำรงค์ ปลั่งกลาง,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาพัชญ์ นาคภิบาล.

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อกาแฟของผู้บริโภค 2) ศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อกาแฟของผู้บริโภค 3) เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อกาแฟของผู้บริโภค จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อกาแฟของผู้บริโภค จำแนกตามพฤติกรรมในการเลือกซื้อกาแฟ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อกาแฟของผู้บริโภค และ 6) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ การวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคกาแฟในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าที ค่าเอฟ และค่าไค-สแควร์ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีประเภทของสินค้าที่นิยมบริโภค คือ กาแฟ ความถี่ในการซื้อทุกวัน เหตุผลของการดื่มกาแฟเพราะมีคนชวนให้ดื่ม ความสนใจต่อการส่งเสริมการขาย คือ ลดราคา และค่าใช้จ่ายในการซื้อกาแฟไม่เกิน 50 บาท ระดับการตัดสินใจซื้อกาแฟของผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านลักษณะเฉพาะขององค์กร มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟอยู่ในระดับมาก

ผู้บริโภคที่มีเพศ และอายุต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อกาแฟ แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการซื้อกาแฟต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อกาแฟ แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อกาแฟของผู้บริโภค โดยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อกาแฟของผู้บริโภคอยู่ในระดับต่ำ

ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีความเป็นไปได้ในการลงทุน ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงิน โดยมีวงเงินที่ลงทุนอยู่ที่ 1,220,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนมีค่าเท่ากับ 1 ปี 13 วัน ระยะเวลาคืนทุนที่ค่านิ่งถึงมูลค่าปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 1 ปี 1 เดือน 7 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราส่วนลดค่าเท่ากับร้อยละ 7 มีค่าเท่ากับ 5,586,520 บาท อัตราผลตอบแทนจากโครงการมีค่ามากกว่า ร้อยละ 36 ซึ่งมีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ที่ร้อยละ 7 และอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายมีค่าเท่ากับ 5.5791